

Hướng tới kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Còn ít ngày nữa, cùng với học sinh lớp 12 cả nước, gần 23.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Thời điểm này, ngành giáo dục đang tích cực phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, toàn tỉnh có 22.880 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 1.865 thí sinh so với năm 2023, tổ chức tại 35 điểm thi với 1.000 phòng thi, 100 phòng chờ và 35 phòng thi dự phòng. Ngành giáo dục bố trí 3.000 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Ông Phan Văn Đức, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Mặc dù năm nay là năm cuối cùng thi theo chương trình GDPT 2006 nhưng mục tiêu, ý nghĩa

của kỳ thi không thay đổi. Bất cứ sai sót nào cũng có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến kỳ thi, vì vậy tất cả cán bộ, giáo viên được điều động thực hiện các khâu tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn quy chế thi đến các cán bộ, giáo viên, trong đó nhấn mạnh quy định mới đó là những vật dụng thí sinh không được mang vào phòng thi gồm: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi. Một trong những yếu tố quan trọng để góp phần làm nên thành công của kỳ thi đó là làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các đoàn kiểm tra việc chuẩn bị tại các điểm thi, đồng thời tham mưu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức kỳ thi, theo dõi tình hình, kịp

thời báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Tại các điểm thi trong toàn tỉnh và địa điểm in sao đề thi, bảo quản đề thi, bài thi, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cũng như an toàn tuyệt đối các khâu của kỳ thi. Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế, để bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể đến công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan xây dựng phương án bảo đảm các điều kiện an ninh phục vụ kỳ thi, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn nhân sự tham gia công tác tổ chức thi; nắm chắc tình hình, phát hiện và xử

lý các biểu hiện tiêu cực như thi hộ, thi thuê, gian lận trong thi cử, vi phạm quy chế thi tại các điểm thi. Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình nhằm chủ động phát hiện các vấn đề phát sinh hoặc trường hợp có dấu hiệu kinh doanh, sử dụng thiết bị công nghệ cao phục vụ việc gian lận trong kỳ thi để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định. Cùng với đó, lực lượng an ninh tổ chức nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các thông tin xấu, độc, nhạy cảm, thông tin sai sự thật và nhanh chóng xử lý để không gây hoang mang trong dư luận thời điểm trước, trong và sau kỳ thi.

Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thành phố Thái Bình có hơn 2.400 thí sinh đăng ký dự thi. Thời điểm này, UBND thành phố đang gấp rút hoàn tất



Học sinh Trường THPT Đông Tiến Hải ôn tập giai đoạn nước rút.

công tác chuẩn bị, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi. Bà Hà Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Ngoài 3 điểm thi gồm Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh và Trường THPT Chuyên Thái Bình, địa bàn thành phố còn là nơi đặt điểm in sao đề thi, bảo quản bài thi và chấm thi. Vì thế, các thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 thành phố đang phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị thật tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như lực lượng phục

vụ, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả các thí sinh dự thi. Các nhà trường thống kê danh sách các thí sinh khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách... để có giải pháp quan tâm, giúp đỡ kịp thời; không để thí sinh nào phải bỏ thi do điều kiện khó khăn về kinh tế hay đi lại. Thành đoàn huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức trước, trong và sau kỳ thi bằng các hoạt động như: phân luồng giao thông khu vực thi, phát nước cho thí

sinh và người nhà thí sinh, hỗ trợ thí sinh tìm phòng thi... Lực lượng y tế thành phố cử cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế trực tại các điểm thi, đáp ứng kịp thời việc chăm sóc y tế khi có yêu cầu. Thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi đợt 2, năm 2024, toàn tỉnh thành lập 116 đội tình nguyện tham gia hỗ trợ trực tiếp cho thí sinh tại các điểm thi tốt nghiệp THPT, đội hình hỗ trợ điều tiết giao thông tại các tuyến đường, các nút giao thông tại các điểm thi và khu vực xung quanh điểm thi và đội hình xe ôm

tình nguyện với hơn 2.650 tình nguyện viên. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên trong toàn tỉnh đã huy động được hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, thùng nước uống, ô che... với tổng trị giá hàng chục triệu đồng. Bà Vũ Thị Hoàng Anh, Trưởng ban Thanh thiếu nhi - Trường học, Tỉnh đoàn cho biết: Các đội hình tập trung vào các nhiệm vụ như: tổ chức vệ sinh và kê đặt bàn ghế tại các phòng thi, khu vực thi; hướng dẫn hỗ trợ thí sinh đến làm thủ tục dự thi; tham gia bảo đảm an toàn giao thông tại cổng điểm thi và các điểm nút an toàn giao thông quan trọng quanh khu vực điểm thi; hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trông coi xe bảo đảm an ninh trật tự tại cổng trường thi; tặng nước uống, khẩu trang miễn phí cho thí sinh; thành lập đội hình xe thanh niên tình nguyện hỗ trợ đưa đón học sinh khuyết tật, học sinh đi lại khó khăn đến điểm thi và phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra từ ngày 26 - 28/6. Với sự chủ động của ngành giáo dục, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, địa phương, các em học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực cùng cố gắng, phấn đấu một kỳ thi an toàn và đạt kết quả cao nhất.

DẶNG ANH

Nắng nóng, nhiều người phải nhập viện điều trị

Nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày qua khiến nền nhiệt tăng cao. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người phải nhập viện điều trị. Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ đầu tháng 6 đến nay, mỗi ngày các bác sĩ, nhân viên y tế tiếp nhận hơn 130 bệnh nhân, trong đó chủ yếu là người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch, đột quỵ.



Bệnh nhân bị tai biến chiếm khoảng 10% trong tổng số bệnh nhân điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đang ngồi chơi ở nhà hàng xóm, bà N.T.C, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ) bị trượt ghế ngã, không thể tự đứng dậy được. Ngay sau đó, gia đình đã cho bà N.T.C đến khám tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và được chẩn đoán bị tai biến mạch máu não. Người nhà bệnh nhân cho biết: Hàng ngày, ở nhà bà vẫn khỏe mạnh. Khi nắng nóng bà thường ở trong phòng bật điều hòa, thỉnh thoảng có sang hàng xóm chơi, đến trưa ngày 18/6 thì bị ngã. Từ khi bị ngã, sức khỏe yếu, bà không thể đi lại được. Gia đình không nghĩ bà bị tai biến nhanh như vậy.

Cùng điều trị tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân P.V.D, 62 tuổi, xã Tự Tân (Vũ Thư) được chẩn đoán bị đột quỵ, xuất huyết não. Vợ bệnh nhân chia sẻ: Ở nhà chống tối vẫn khỏe mạnh, không có tiền sử bị đột quỵ. Mấy ngày nắng nóng, chống tối có dấu hiệu bị tê tay nhưng vẫn làm những công việc nhẹ nhàng. Đến sáng sớm ngày 18/6, chống tối dậy sớm làm việc bình thường rồi đột nhiên không thể đứng dậy, tay không đưa lên cao được và mất ý thức, quá lo lắng gia đình đã đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bị đột quỵ cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời.

Theo thống kê của Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 2 tuần gần đây (từ ngày 5 - 19/6), Khoa đã tiếp nhận 179 bệnh nhân đột quỵ, gần 190 bệnh nhân mắc các bệnh về tim mạch và một số bệnh nhân bị say nắng, say nóng. Bác sĩ Lê Mạnh Lâm, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: Thời tiết nắng nóng, các bệnh lý thường

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khi gặp vấn đề sức khỏe do nắng nóng, tùy theo mức độ biểu hiện cần nhanh chóng áp dụng những biện pháp xử trí phù hợp:

- **MỨC ĐỘ NHẸ:**
BƯỚC 1: Chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió.
BƯỚC 2: Nới lỏng quần áo hoặc cởi bỏ bớt quần áo bên ngoài của nạn nhân.
BƯỚC 3: Lau cơ thể nạn nhân bằng khăn mát hoặc có thể dội nước mát vào cơ thể nạn nhân rồi lau khô. Đặt khăn thấm nước mát hoặc nước đá tại các vị trí như vùng nách, vùng bẹn, hai bên cổ để giúp nhanh chóng giảm nhiệt độ cơ thể.
- **MỨC ĐỘ NẶNG:**
BƯỚC 4: Nếu nạn nhân uống được nước, cho uống từng ngụm nhỏ nước mát. Tốt nhất là uống nước có bổ sung muối và khoáng chất như nước Oresol pha đúng liều lượng theo hướng dẫn sử dụng.
BƯỚC 5: Nếu nạn nhân bị chuột rút cần xoa bóp nhẹ nhàng vùng cơ bị chuột rút. Lưu ý không để cho nhiều người vây quanh nạn nhân.
- **MỨC ĐỘ RẤT NẶNG:**
Nếu nạn nhân có các biểu hiện ở mức độ nặng cần gọi ngay xe cấp cứu hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
Lưu ý trong quá trình vận chuyển thường xuyên chườm mát cho nạn nhân.

Gần đây, cả nước liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm (NĐTP), trong đó có vụ khiến hàng trăm người phải nhập viện, thậm chí có người đã tử vong. Nỗi lo mất an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn nếu như các khâu sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm không được các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người buôn bán thực phẩm thực hiện một cách nghiêm túc. Bên cạnh đó, với yếu tố thời tiết mùa hè, nhiệt độ nóng như hiên nay, thực phẩm rất dễ hỏng, ôi thiu làm tăng nguy cơ gây NĐTP.

Liên tiếp xảy ra ngộ độc thực phẩm

Trong tháng 5/2024, tại Đông Nai đã xảy ra 2 vụ NĐTP đồng người, trong đó vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì đã khiến gần 550 người phải nhập viện, trong đó có bệnh nhi 5 tuổi nặng nhất tử vong. Trước đó, tại Sóc Trăng cũng ghi nhận vụ NĐTP sau khi ăn bánh mì khiến 150 người phải đi viện; tại Khánh Hòa gần 340 người phải đi viện sau khi ăn ở quán cơm gà; tại Vĩnh Phúc, hơn 430 người phải nhập viện sau khi ăn tại một bếp ăn tập thể. Theo thông tin từ Bộ Y tế, 5 tháng đầu năm 2024, cả nước ghi nhận 26 vụ NĐTP khiến hơn 2.100 người mắc. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ NĐTP giảm song số người mắc lại tăng gấp 3 lần. Không chỉ ở các quán ăn đường phố, NĐTP xảy ra ở cả bếp ăn trong khu công nghiệp, trường học.

Trong 26 vụ NĐTP 5 tháng đầu năm có tới 11 vụ liên quan đến vi sinh vật làm 1.241 người mắc, chiếm tới 58% tổng số ca mắc. Ngoài vi sinh vật, độc tố vi sinh vật còn có do hóa chất, độc tố tự nhiên... Nguyên nhân gây ra các vụ NĐTP được chỉ ra là do thời tiết nắng nóng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh, nhất là vi khuẩn gây bệnh đường ruột; nhận thức và ý thức của người dân về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng, chống NĐTP chưa tốt; một số cơ sở còn buông lỏng quản lý, đặc biệt là việc hoạt động giám sát nguyên liệu đầu vào...

Tại Thái Bình, dù từ đầu năm đến nay chưa ghi nhận có vụ NĐTP đồng người xảy ra song cũng ghi nhận vụ việc liên quan đến mất ATTP cho thấy nguy cơ NĐTP luôn tiềm ẩn.

Mùa hè - thêm nỗi lo về an toàn thực phẩm

Vẫn còn những nỗi lo...

Là người nội trợ, thường xuyên đi mua thực phẩm cho gia đình, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (thành phố Thái Bình) luôn lo lắng về chất lượng cũng như nguồn gốc thực phẩm hiện nay. Bà chia sẻ: Khi đi mua thực phẩm, kể cả với người nội trợ có kinh nghiệm cũng chỉ phân biệt được giữa thực phẩm tươi ngon và ôi thiu chứ khó có thể phân biệt được thực phẩm có chứa chất cấm hay không. Vấn đề nguồn gốc thực phẩm cũng luôn nằm trong tâm trí của người tiêu dùng. Vì vậy, người tiêu dùng chỉ biết trông chờ vào cơ quan chức năng trong kiểm tra, giám sát, phát hiện hàng giả, kém chất lượng, không có nguồn gốc, không bảo đảm an toàn.

Dù công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP vẫn được các ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện, trong đó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thường xuyên tiến hành các đợt kiểm tra chuyên ngành, liên ngành; xử phạt nhiều cơ sở song qua kiểm tra vẫn phát hiện các vi phạm về ATTP. Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: Trong quá trình kiểm tra, một số lỗi vi phạm mà các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thường gặp là: nơi kinh doanh, bày bán, bảo quản thực phẩm bị côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; bày bán, chứa

dụng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh; người trực tiếp chế biến thức ăn không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, chưa thực hiện đúng quy định về kiểm tra 3 bước và lưu mẫu thức ăn; vẫn phát hiện giả, giả có chứa chất cấm (hàn the)... Khi phát hiện vi phạm, các đoàn kiểm tra đã tiến hành xử lý, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP; đồng thời công khai các cơ sở vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.

Bảo đảm ATTP từ sản xuất, chế biến đến tiêu dùng

NĐTP có thể xuất hiện mọi lúc, mọi nơi nếu chủ quan, lơ là. Triệu chứng cụ thể của NĐTP tùy thuộc vào từng nguyên nhân gây ra. Nếu do vi sinh vật hoặc độc tố từ vi sinh vật, người bệnh thường chỉ biểu hiện bệnh ở đường tiêu hóa (đau bụng, nôn, tiêu chảy), có thể kèm theo các biểu hiện của mất nước. Nếu NĐTP do nhiễm hóa chất, không có chất độc tự nhiên, bệnh nhân có biểu hiện phức tạp, không chỉ ở đường tiêu hóa mà cả ở các cơ quan khác như hệ thần kinh, tim mạch. NĐTP sẽ rất nguy hiểm nếu bệnh nhân có các dấu hiệu nặng ở đường tiêu hóa, bị mất nước, nhiễm trùng hoặc xuất hiện thêm các triệu chứng như: rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch, có lẫn máu hoặc chất nhầy trong phân,

tiểu ít, đau ở các vị trí khác ngoài bụng...

Từ thực trạng các vụ NĐTP liên tục xảy ra thời gian gần đây, bà Phạm Thị Mỹ Hạnh khuyến cáo: Để phòng ngừa và hạn chế NĐTP có thể xảy ra, người dân cần thực hiện 10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn; nấu chín kỹ thức ăn; ăn ngay sau khi nấu; bảo quản cẩn thận các thức ăn đã nấu chín; nấu lại thức ăn thật kỹ; tránh nhiễm khuẩn chéo giữa thức ăn chín và sống; rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn; giữ sạch các bề mặt chế biến thức ăn; che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các động vật khác; sử dụng nguồn nước sạch an toàn. Bên cạnh đó, khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị NĐTP cần phải dừng ngay việc sử dụng và niêm giữ toàn bộ thực phẩm đó lại để xác minh và báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để xử lý kịp thời; đưa người bị ngộ độc đến các cơ sở y tế.

Ngay cơ NĐTP vẫn luôn hiện hữu, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm là vấn đề cốt lõi trong công tác bảo đảm ATTP hiện nay. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần trang bị cho mình kiến thức cần thiết trong lựa chọn, sử dụng thực phẩm để bảo đảm sức khỏe cho chính mình và gia đình.

HOÀNG LANH



Nhân viên Công ty TNHH May Lan Lan chuẩn bị suất ăn trưa cho người lao động bảo đảm an toàn thực phẩm.

NHƯ HOÀNG